



Nâng cao chất lượng và đảm bảo tuân thủ

Các kết quả thử nghiệm đáng tin cậy là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm và tuân thủ luật định.

Nổi tiếng toàn cầu về chất lượng và hiệu quả sản xuất hoàn hảo, các thương hiệu của Nhật luôn đánh giá cao sự tin cậy của các hoạt động thử nghiệm độc lập do bên thứ ba thực hiện. Trong số các thương hiệu ấy có Tập đoàn Jaguar International Corporation, doanh nghiệp đã đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại máy may tại Nhật từ năm 1949, và hiện là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới với hàng triệu chiếc máy may đang lưu hành trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài trụ sở chính tại Osaka, chi nhánh kinh doanh tại Nga, văn phòng đại diện tại Đức, Jaguar còn có nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Khi Jaguar cần một đối tác đáng tin cậy để hỗ trợ hoạt động của mình, cũng như để đảm bảo chất lượng và

độ an toàn của sản phẩm, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tuân thủ quy định của thị trường, Jaguar đã chọn TÜV Rheinland.

Là nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận trên phạm vi toàn cầu, TÜV Rheinland thực hiện thử nghiệm các chất độc hại, thử nghiệm và đánh giá tương thích điện từ (EMC) cho các sản phẩm máy may đang được lưu hành trên khắp thế giới. Với phòng thử nghiệm tọa lạc gần với nhà máy sản xuất Jaguar International Corporation Hà Nội, TÜV Rheinland cũng đang giúp nhà sản xuất tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển khi cần tiến hành thử nghiệm, cũng như tạo điều kiện cho Jaguar nhanh chóng và dễ dàng trao đổi thông tin với các chuyên gia khi cần thiết.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Khách hàng	Jaguar International Corporation Hà Nội
Địa điểm nhà máy	Việt Nam
Sản phẩm	Máy may
Dịch vụ	Thử nghiệm các chất độc hại Thử nghiệm và đánh giá tương thích điện từ (EMC)
Thời gian	Từ 02 / 2017

ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUY ĐỊNH CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GIA DỤNG

Là một trong những thị trường mục tiêu của Jaguar, Liên minh châu Âu cũng là một trong những thị trường có nhiều quy định nhất trên thế giới. Ví dụ: tất cả các sản phẩm điện và điện tử được bán tại bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh châu Âu đều phải tuân thủ các quy định của Chỉ thị về hạn chế sử dụng một số chất độc hại và chất thải điện và thiết bị điện tử (RoHS/WEEE). Nhà sản xuất được khuyến khích thiết kế các sản phẩm điện tử hướng đến sự an toàn về mặt môi trường, có thể tái chế và phục hồi.

Những thị trường tại Liên minh châu Âu cũng yêu cầu các thiết bị điện gia dụng tuân thủ tiêu chuẩn EN 55014-1/-2 và EN 61000-3-2/-3, quy định về thử nghiệm tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị gia dụng. Thậm chí các loại máy may, vốn chứa các động cơ và linh kiện điện khác, có thể gây nhiễu sóng vô tuyến và vì thế cũng cần phải được thử nghiệm.

Jaguar thường nhận được yêu cầu từ các nhà sản xuất trang thiết bị gốc (OEMs) về việc tuân thủ quy định về các chất độc hại với môi trường và thử nghiệm sự tương thích điện từ (EMC). Là đối tác của TÜV Rheinland, Jaguar có thể đảm bảo với khách hàng và các cơ quan quản lý về các cam kết và trách nhiệm của mình – cả trong việc kiểm soát những chất có ảnh hưởng đến môi trường cũng như đánh giá sự tuân thủ các quy định tương thích điện từ (EMC).

BẠN CÓ BIẾT?

Trong quá trình hợp tác với TÜV Rheinland, Jaguar đã tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường bằng cách mua linh kiện ít có tác động xấu đối với môi trường, sản xuất các sản phẩm có tính thân thiện với môi trường hơn, và phối hợp với các đối tác kinh doanh để giảm thiểu tác động môi trường. Vào năm 2009, Jaguar International Corporation Hà Nội đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và được TÜV Rheinland Việt Nam cấp chứng nhận.

ĐI ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH CHINH PHỤC THÁCH THỨC

Yêu cầu của thị trường hiện nay rất phức tạp và thay đổi thường xuyên nên hầu hết doanh nghiệp không có đủ thời gian hay nguồn lực để tìm hiểu về những gì họ cần phải làm để đáp ứng với các yêu cầu và thay đổi này. Jaguar cũng gặp tình huống tương tự cho đến khi làm việc với TÜV Rheinland.

Với các phòng thử nghiệm được trang bị hiện đại, TÜV Rheinland Việt Nam thực hiện từ thử nghiệm các loại hóa chất độc hại cho đến đánh giá tương thích điện từ (EMC) đối với các loại máy may của Jaguar. Từ đó, Jaguar có thể đáp ứng các yêu cầu tiếp cận thị trường hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao chất lượng cho các sản phẩm của mình.

“Jaguar chỉ có thể bán hàng và xuất khẩu các sản phẩm máy may đã tuân thủ đầy đủ những yêu cầu quy định về các chất độc hại với môi trường, tính tương thích điện từ (EMC) và một số yêu cầu liên quan khác. Chính vì vậy, kết quả thử nghiệm là những dữ liệu quan trọng đối với chúng tôi để nâng cao chất lượng sản phẩm và là sự đảm bảo quan trọng cho các khách hàng kinh doanh tại châu Âu cũng như các thị trường có yêu cầu cao khác.” Ông Nobuyasu Kaneda, Phó phòng Quản lý Chất lượng của Jaguar International Corporation Hà Nội, cho biết.

“Nhờ TÜV Rheinland, chúng tôi được nâng cao kiến thức và vượt lên các thách thức về yêu cầu luật định tại những thị trường có tính cạnh tranh cao. Và việc TÜV Rheinland có khả năng trao đổi thông tin với chúng tôi bằng tiếng Nhật về các vấn đề phức tạp liên quan đến thử nghiệm cũng đã tạo nên sự ấn tượng và nhiều khác biệt.” Ông Kaneda cho biết thêm.

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

- Cập nhật kiến thức về các yêu cầu luật định
- Thông tin kỹ thuật đáng tin cậy
- Trao đổi trực tiếp với chuyên gia, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ
- Nâng cao chất lượng sản phẩm
- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường
- Nâng cao hình ảnh thương hiệu
- Tiết kiệm thời gian và chi phí với dịch vụ trọn gói
- Báo cáo và chứng nhận được công nhận toàn cầu

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM, VUI LÒNG

[LIÊN HỆ NGAY](#)